

โครงการเติมสุขให้เต็มใจวัยผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลคลองพน ฝ่ายสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการเติมสุขให้เต็มใจวัยผู้สูงอายุ นำโดย นายอนุกุล งานดี นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองพน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้สูงอายุเกี่ยวกับสาเหตุและการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกายและจิต รวมทั้งการเฝ้าระวังตนเองและหลีกเลี่ยงสาเหตุที่จะทำให้เกิดความพิการในวัยผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวให้สามารถเข้าสู่วัยผู้สูงอายุได้อย่าง มีคุณค่าและมีความสุข เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล คลองพน (หลังใหม่)



ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองพน
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๐

www.khlongphon.go.th



สวัสดิ์ค๊ะ

สวัสดิ์ค๊ะ ท่านผู้อ่านจดหมายข่าวเทศบาลตำบลคลองพนทุกท่าน พบกันอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม จัดเป็นอีกเดือนที่มีวันสำคัญต่างๆ อาทิ วันวิสาขบูชา วันพืชมงคล เป็นต้น และอีกหนึ่งวันสำคัญในระดับสากลนั่นคือ วันแรงงานแห่งชาติ หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่าวัน May Day ซึ่งตรงกับวันที่ ๑ พฤษภาคมของทุกปี มีขึ้นเพื่อยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดผลผลิตและช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นวันที่กระตุ้นให้ภาครัฐและเอกชนตระหนักถึงคุณภาพ ความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับ

ทางเทศบาลตำบลคลองพนตระหนักดีว่า แรงงานไทยมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าของประเทศมาโดยตลอด นับตั้งแต่ยุคแรก Thailand ๑.๐ ที่ประเทศไทยเป็นยุคเกษตรกรรมจนถึงยุค Thailand ๓.๐ ที่เป็นยุคอุตสาหกรรมแน่นอนว่ารูปแบบการทำงานได้ถูกปรับเปลี่ยนมาตลอดตามยุคสมัยและเวลา รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญข้อนี้ จึงริเริ่มนโยบาย Thailand ๔.๐ โดยกำหนดอนาคตแรงงานไทยในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า ให้เป็นแรงของ “พลังปัญญา” คือกำลังคนจะมาจากการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ แต่ยังมีมีความสุขกับการทำงาน รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในยุคดิจิทัล ด้วยบริการออนไลน์ที่ให้ข่าวสารและการบริการที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

นับเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาประเทศแบบเป็นลำดับขั้น ตามทฤษฎีศาสตร์พระราชานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ว่าด้วยเรื่อง ระเบิดจากข้างใน คือสร้างความเข้มแข็งจากบุคคลภายในให้พร้อมก่อนรับการพัฒนาในอนาคตจากสังคมภายนอก แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ สวัสดิ์ค๊ะ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลคลองพน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, ฉีดยาก็ำจัดโรคเรื้อนและทำหมัน ให้กับสุนัขและแมว เมื่อวันที่จันทร์ ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองพน



พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลคลองพน โดยกองการศึกษา เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นายสุธรรม สมชื่อ รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองพน พร้อมด้วย นางสมจิต รัตนวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลคลองพน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการคณะครู ร่วมรับการไหว้ครูจากนักเรียน ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลได้แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูด้วย เพราะการไหว้ครูถือเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง รวมถึงเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน



ประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพน

นายพิเชษฐ์ ศึกษารอบ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองพน เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพน สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพน มีฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา พร้อมด้วยข้าราชการเข้าร่วมครบองค์ประชุม



ประมวลภาพกิจกรรมเดินทางปลอดภัยช่วงวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลคลองพน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดย นายอนุกล งานดี นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน พร้อมคณะผู้บริหาร ,กำนันตำบล, ปลัดเทศบาล ,รองปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองพน ร่วมรณรงค์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ๗ วันอันตราย ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐



กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

ในวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันสงกรานต์และถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ดังนั้นเพื่อให้ลูกหลานมีโอกาสเดินทางกลับบ้านเพื่อใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุเพื่อความ เป็นสิริมงคล นำโดยนายอนุกล งานดี นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน ได้เป็นประธานเปิดงาน และ นายสุธรรม สมชื่อ รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองพน กล่าวรายงานพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในงานมีการจัด กิจกรรมต่างๆมากมายเช่น การแสดงของเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและแสดงของชุมชน ต่างๆ การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจับฉลากชิงรางวัลและพิธี รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ในวันที่พฤหัสบดี ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดคลองพน



กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเทศบาล นำโดย นายสุธรรม สมชื่อ รองนายกเทศมนตรี ตำบลคลองพน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการรำลึกเชิดชู ความสำคัญ ของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล และร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลคลองพน

